

nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các ngành ở địa phương, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cấp (từ hai tuần đến một tháng một lần), vấn đề gì khó khăn tỉnh không giải quyết được thì kịp thời báo cáo về Trung ương (Bộ Lương thực và thực phẩm và Văn phòng Thủ tướng) để bảo đảm giải quyết tốt vụ thu hoạch sẵn trước mắt và vụ thu hoạch mùa đông xuân 1979 - 1980.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

VÕ CHÍ CÔNG

**CHỈ THỊ số 355-TTg ngày 7-11-1979 về việc thu hoạch và xuất khẩu cà-phê.**

Sản phẩm cà-phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị.

Để bảo đảm tận thu cà-phê cho kế hoạch xuất khẩu của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh có cà-phê và các nông trường trồng cà-phê tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ để chống hái trộm, lấy cắp, buôn lậu và mua bán trái phép hạt cà-phê.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trồng cà-phê, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các ngành có liên quan thực hiện các quy định sau đây.

1. Động viên công nhân các nông trường trồng cà-phê, các xã viên và các hộ nông dân có vườn cà-phê đẩy mạnh chăm bón và tận thu hạt cà-phê, kể cả thu lượm hạt rơi rụng để bán cho Nhà

nước. Cấm tư nhân buôn bán hạt cà-phê. Đối với các đơn vị sản xuất, do quản lý chặt chẽ mà giao được vượt mức kế hoạch cà-phê xuất khẩu, thì thưởng theo đúng chính sách khuyến khích hàng xuất khẩu đã ban hành theo nghị định số 227-CP ngày 21-6-1979 của Hội đồng Chính phủ. Ngành ngoại thương cần thiết thực tác động vào các khâu trồng trọt, chăm bón, thu hái, giao nhận cà-phê xuất khẩu.

2. Các tỉnh có cà-phê cần thi hành các biện pháp về kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển cà-phê trái phép trên các tuyến đường và đối với các phương tiện vận tải, kể cả các loại xe ô-tô con; không cho tư nhân chuyên chở cà-phê hạt ra khỏi tỉnh. Tất cả các loại xe ô-tô của quân đội cũng phải chịu sự kiểm soát này (khi kiểm soát các xe ô-tô của quân đội, các tỉnh cần phối hợp với lực lượng quân cảnh). Bộ Quốc phòng ra lệnh cho lực lượng quân cảnh ở các tỉnh có trồng cà-phê, phối hợp với địa phương thi hành chỉ thị này.

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần xem xét hoạt động kinh doanh của các quán ăn, quán giải khát trong địa phương mình, trên tinh thần hết sức tiết kiệm tiêu dùng cà-phê để dành cà-phê cho Nhà nước xuất khẩu. Ngành thương nghiệp và các địa phương nghiên cứu biện pháp giúp đỡ các cửa hàng cà-phê chuyên hướng kinh doanh.

4. Nghiêm cấm buôn bán cà-phê dưới các dạng (hạt và bột) ở tất cả các tỉnh và thành phố. Các loại cà-phê bán và mua trái phép, kể cả của cán bộ, nhân viên Nhà nước và của quân nhân, đều bị tịch thu. Đối với số cà-phê tịch thu, phải

giao cho cơ quan ngoại thương xuất khẩu, không được tiêu thụ trong nội bộ.

5. Đối với số cà-phê dùng để tiếp khách và để cung cấp cho các nhu cầu đã được quy định, cần hết sức tiết kiệm và hạn chế, phải ghi vào chỉ tiêu phân phối của kế hoạch Nhà nước. Bộ Ngoại thương phải chỉ đạo Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm thổ sản thực hiện việc phân phối cà-phê cho các nhu cầu theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Nhận được chỉ thị này, Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại thương, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện ngay trên các địa điểm cần thiết và phổ biến cho các đơn vị có liên quan thi hành.

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

**CHỈ THỊ số 363-TTg ngày 13-11-1979**  
về việc giải quyết các thư bạn đọc hoặc thư thỉnh giả gửi cho các báo và đài phát thanh.

Báo chí của Đảng, đoàn thể là tiếng nói của Đảng, đoàn thể, đồng thời là tiếng nói của nhân dân.

Thư bạn đọc gửi cho báo, thư thỉnh giả gửi cho đài phát thanh là hình thức để công dân thực hiện quyền làm chủ tập thể trong việc tham gia quản lý và giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ

quan và cán bộ, nhân viên Nhà nước. Nghị quyết số 60-NQ ngày 8-12-1958 của Bộ chính trị trung ương Đảng và chỉ thị số 197-CT/TU ngày 13-3-1972 của Ban bí thư trung ương Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ đẩy mạnh phê bình, tự phê bình trên báo chí. Điều 23 của nghị định số 217-CP ngày 8-6-1979 của Hội đồng Chính phủ đã quy định các cơ quan Nhà nước phải tôn trọng, xem xét, giải quyết và trả lời nghiêm túc các ý kiến của nhân dân gửi qua các đoàn thể, các cơ quan báo chí hoặc đài phát thanh.

Gần đây, các cơ quan báo chí, đài phát thanh đã nhận được nhiều thư khiếu nại hoặc tố giác những cán bộ nhân viên của các cấp, các ngành vi phạm chính sách, luật pháp, xâm phạm hoặc làm lãng phí tài sản của Nhà nước, vi phạm quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân, trù dập, ức hiếp quần chúng. Một số vụ đã được cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết tương đối tốt, được quần chúng hoan nghênh. Qua thư bạn đọc và bạn nghe đài, các báo và đài đã phản ánh được tình hình và nguyện vọng của nhân dân lên các cấp lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, đồng thời góp phần biểu dương, khuyến khích người tốt, việc tốt, phê phán ngăn chặn những việc làm sai trái.

Song ở nhiều nơi còn có tình trạng không tiếp thu phê bình hoặc tiếp thu chiếu lệ, người có trách nhiệm chỉ xem xét qua loa hoặc bỏ qua không xem xét việc nhân dân khiếu tố, khiếu nại; có trường hợp thư của người khiếu tố lại bị chuyển đến tay kẻ bị khiếu tố xem xét và đã trù dập hoặc gây khó khăn cho người khiếu tố, khiếu nại. Một số vụ việc được phản ánh lên báo,